



ชื่อเรื่อง ภูมิใจชาติไทยของเรา

เช้าวันหยุด ฉันชวนเพื่อน ๆ ไปเที่ยวที่เมืองสโโขทัย  
 หนึ่งไปจนถึงหนึ่งได้ไปเจอกับอนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงซึ่งเป็นที่ประดิษฐาน  
 อักษรไทยและฉันไปเจอกับพระพุทธรูปเก่า ๆ ที่วางอยู่ตรง  
 ซากปรักหักพังฉันได้ชมตัวอักษรต่าง ๆ ที่พ่อขุนรามคำแหงได้  
 ประดิษฐ์ไว้ให้กับเพื่อน ๆ ภูมิใจมากที่ได้มาสโโขทัย

เราทุกคนเป็นคนไทย เราภูมิใจที่ได้ใช้ตัวอักษรไทย  
 เราควรรักษาวัฒนธรรมไทย ให้สวยงามตลอดไป

ชื่อ ด.ญ. อรณิสต์ สังข์แก้ว ชั้น ป.๓ เลขที่ ๕

# เรื่อง ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ชาติไทย

## และการเป็นคนไทย

ประเทศไทยเป็นดินแดนของชนเผ่าไทยประเทศที่สงบ ดั้งเดิมภูมิใจในความยิ่งใหญ่มา  
เช่น ความภาคภูมิใจในภาษาไทย ความภาคภูมิใจในกิจกรรมภาษาไทยและความภาคภูมิใจในชนบทไทย  
ประเทศไทยของเราไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของใคร พวกเราเป็นคนไทยจึงต้องรักษาประเทศของเราไว้ให้ดี

ความภาคภูมิใจของชนที่กำเนิดมาเป็นคนไทยคือ ชนประเทศไทยสงบ ภูมิการปกครองด้วยระบอบ  
ประชาธิปไตย พระมหากษัตริย์เป็นประมุข สิ่งที่ดีเด่นที่สถิตในประเศของเราทั้งหมดคือ ด้านภาษา  
และด้านวัฒนธรรมไทย คนไทยส่วนใหญ่จะหันถือศาสนาพหุมากกว่าศาสนาอื่นๆ แต่คนทั้งหมดถือศาสนาอื่น  
ก็ยังคงมีอยู่บ้าง ล้วนด้านมารยาทถือว่าเป็นเอกลักษณ์ เพราะ คนไทยเวลาที่ทักทายมีความสวยงามมากส่วนเวลา  
ที่เดินผ่านไปมาก็จะก้มตัวลงเล็กน้อย เพื่อเป็นการแสดงความเคารพ ล้วนด้านวัฒนธรรมประเพณี  
ก็ไม่แพ้ชาติใดในโลก เพราะเป็นสิ่งที่สืบทอดกันมาแต่สมัยสุโขทัยจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ซึ่งพวกเราก็คงจะ  
รักษาไว้ให้ดี เพื่อให้นักเรียนหลังได้มาศึกษาเรียนรู้และนำไปปฏิบัติต่อไป วัฒนธรรมไทยมีหลายอย่าง เช่น ศิลปะ  
ดนตรี รำไทย และยังมีเครื่องเล่นต่างๆ อีกทั้งประเพณีของเราก็ยังเป็นประเทศที่สะอาด ระเบียบ สง  
พวกเราก็คงจะรักษาต่อไปเรื่อยๆ และดูแลแผ่นดินนี้ไว้ให้ดีเพราะกว่าจะได้แผ่นดินที่มานะพบุรุษเราได้ไป  
สู้รบยอมเสียสละชีวิตเพื่อคนไทยทุกคนได้อยู่ถ้าไม่ลืมบุคคลที่ยอมเสียสละตัวเองเพื่อคนไทยเราก็จะไม่  
เกิดมาเป็นคนไทยที่มีค้อยู่สงสบายขนาดนี้เราจึงต้องรักษาแผ่นดินนี้ไว้ให้ดี

สุดท้ายนี้ ประเทศไทยจะเป็นประเทศที่ก้าวหน้าแล้วก็จริงแต่เราก็คงจะรักษาไว้ให้ดีตลอดไป  
รักษาภาษาไทย ภาคภูมิใจที่ได้เรียน ภาษาไทยเป็นสิ่งที่น่าเรียน จงคิดว่ายากขนาดไหนกว่าจะเป็นตัวอักษรที่สง  
ต้องมีความพยายามมากแค่ไหน เราคนไทยจงรักษาประเทศไทยและวัฒนธรรมของไทยไว้ให้ดี ดังบทกลอน  
สยามานุสสติ คำว่า

หากสยามยังอยู่	ยืนยอง
เราก็เห็นชื่ออยู่คง	ชีพด้วย
หากสยามพิชิตลง	ไทยอยู่ได้ ๑๑
เราก็เห็นชื่อหมดม้วย	จมดินสากลิ่นไทย*